



Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm – Quy định về việc thông báo trong ngành thực phẩm

Chương 3 (chỉ áp dụng ở Úc) Những Quy Tắc về Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm của Úc và Tân Tây Lan.

GHI CHÚ: Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm mới không áp dụng ở Tân Tây Lan. Trong thoả thuận về an toàn thực phẩm giữa Úc và Tân Tây Lan, các điều khoản không bao gồm tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.

Quy định về việc thông báo được áp dụng cho ai?

Quy định về việc thông báo được áp dụng cho hầu hết các doanh vụ thực phẩm ở Úc. Doanh vụ thực phẩm được định nghĩa là bất cứ cửa hàng hay sinh hoạt nào có bán thực phẩm hoặc liên hệ đến việc chế biến thực phẩm để bán cho người tiêu thụ ở Úc.

Điều này có nghĩa là quy định về việc thông báo được áp dụng cho những sinh hoạt có tính cách từ thiện hoặc sinh hoạt cộng đồng cũng như những hoạt động thương mại. Điều này cũng bao gồm cả những sinh hoạt có bán thực phẩm và 'chỉ tổ chức một lần' mà thôi. Quy định này áp dụng cho cả những doanh vụ cho là mình không thuộc ngành thực phẩm như tiệm thuốc tây, rạp chiếu bóng, tiệm tạp hoá ở góc phố, trạm xăng và hồ bơi, nếu những nơi này bán các loại thực phẩm đóng gói hay bất cứ loại đồ ăn thức uống nào khác.

Dưới đây là những ngoại lệ:

- Những doanh vụ như các trang trại, trại trồng nho, vườn cây ăn trái hay trại nuôi thủy sản, miễn là các cơ sở này không bán hay cung cấp thực phẩm trực tiếp cho công chúng hoặc chế biến những loại thực phẩm do họ sản xuất.
- Quy định về việc thông báo không cần thiết đối với các máy bán thực phẩm hay các xe chuyên chở thực phẩm. Tuy nhiên, chủ nhân điều hành máy bán thực phẩm và xe chuyên chở thực phẩm sẽ phải thông báo về doanh vụ thực phẩm của mình như luật lệ đòi hỏi.

Những tổ chức từ thiện hay cộng đồng nên xin được cố vấn trước khi nộp bản thông báo lên giới chức thẩm quyền địa phương bởi vì Tiểu Bang hay Lãnh Thổ của họ có thể có những thủ tục đơn giản hơn trong trường hợp của họ. Tuy nhiên, nói chung các đoàn thể này phải thông báo cho cơ quan thẩm quyền liên hệ biết, khi họ định tổ chức bất cứ sinh hoạt nào có bán đồ ăn thức uống.

Tôi phải làm gì nếu đã đăng ký hoặc đã có giấy phép hành nghề doanh vụ thực phẩm?

Không cần làm gì cả. Quy định phải thông báo nhằm bảo đảm cho cơ quan thẩm quyền biết về những doanh vụ thực phẩm hoạt động trong lãnh vực trách nhiệm của quý vị và để các cơ quan này có thể liên lạc, hướng dẫn quý vị về vấn đề an toàn thực phẩm và những rủi ro liên quan đến doanh vụ.

Các Tiểu Bang và Lãnh Thổ sẽ tiếp tục đề ra những quy định cần thiết đối với các doanh vụ thực phẩm trong tiểu bang hoặc lãnh thổ của mình và quy định đăng ký vẫn tiếp tục được áp dụng theo Đạo Luật Thực Phẩm của Tiểu Bang (State Food Acts). Nếu doanh vụ của quý vị đã phải tuân theo quy định đăng ký doanh vụ thực phẩm, quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới về việc thông báo doanh vụ thực phẩm.

Quy định về thông báo chỉ áp dụng cho các doanh vụ chưa đăng ký cũng như đối với tất cả các doanh vụ thực phẩm trong những Tiểu Bang hiện không có hệ thống đăng ký doanh vụ thực phẩm.

Tôi phải làm gì nếu chưa đăng ký hoặc chưa có giấy phép hành nghề doanh vụ thực phẩm?

Theo Tiêu chuẩn 3.2.2 về Quy Định Chung và Thể Thức An Toàn Thực Phẩm, các doanh vụ thực phẩm phải cung cấp những thông tin sau đây cho cơ quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm trong khu vực của họ. Những cơ quan này thường là hội đồng thành phố địa phương trong một số Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ. Tuy nhiên, ở một số Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ khác, những cơ quan này có thể là bộ y tế hay các ban y tế công cộng và y tế môi trường tùy theo phạm vi quyền hạn của họ.

Việc thông báo không phải là thủ tục xin chấp thuận. Do đó, quý vị không cần phải tuân thủ điều kiện nào cả. Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp cho cơ quan trách nhiệm những chi tiết sau:

- chi tiết để liên lạc bao gồm tên đăng ký doanh vụ cũng như tên và địa chỉ của chủ nhân doanh vụ;
- chi tiết về tính chất doanh vụ của quý vị để cơ quan thẩm quyền có thể thẩm định mức độ rủi ro về an toàn thực phẩm của doanh vụ quý vị – những chi tiết này bao gồm chi tiết như doanh vụ của quý vị thuộc loại nào (chẳng hạn như: bán lẻ, sản xuất, chuyên chở, cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng hay sạp hàng ăn trong chợ), các loại thực phẩm quý vị làm hoặc cung cấp, doanh vụ của quý vị lớn hay nhỏ và một số câu hỏi khác liên quan đến việc cung cấp những thực phẩm có mức độ rủi ro cao cũng như việc cung cấp thực phẩm cho những nhóm người dễ bị bệnh do thực phẩm gây ra; và
- tất cả địa chỉ các cơ sở doanh vụ của quý vị trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền đó.

Những người bán thực phẩm lưu động cũng phải cung cấp thông tin về những nơi họ làm thực phẩm và cho biết là họ đậu xe bán thực phẩm ở đâu khi về nhà.

Khi nào thì quy định về thông báo được áp dụng?

Theo Tiêu chuẩn 3.2.2 về *Quy Định Chung và Thể Thức An Toàn Thực Phẩm*, quy định về việc thông báo có thể có hiệu lực kể từ tháng Hai năm 2002. Tuy nhiên, một số Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ có thể bắt đầu áp dụng quy định trễ hơn. Việc này tùy thuộc vào ngày Tiểu Bang hay Lãnh Thổ thay đổi luật lệ và quy định về thực phẩm của họ để áp dụng tiêu chuẩn mới và cũng tùy thuộc vào việc các Tiểu Bang hay Lãnh Thổ chọn cách áp dụng quy định mới trong thời gian 12 tháng như là bước khởi đầu hay quyết định chọn Tháng Hai năm 2002 là ngày bắt đầu áp dụng quy định này.

Đối với những doanh vụ thực phẩm hiện đang hoạt động, việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày này. Đối với những doanh vụ thực phẩm mới, quy định sẽ được áp dụng ngay khi có hiệu lực tại mỗi Tiểu Bang hay Lãnh Thổ và phải thông báo trước khi doanh vụ bắt đầu hoạt động.

Quy định thông báo có phải làm nhiều lần không?

Không. Chỉ cần thông báo một lần là đủ, miễn là những chi tiết đã thông báo không có gì thay đổi. Tuy nhiên, khi có những thay đổi, thí dụ như tên, địa chỉ hay chủ nhân của doanh vụ, về tính chất hoạt động của doanh vụ, loại thực phẩm bán, sản xuất hay cung cấp thì quý vị phải báo cho cơ quan thẩm quyền biết trước.

Có mẫu sẵn để thông báo không?

Những mẫu thông báo đã được soạn thảo để các cơ quan thẩm quyền địa phương sử dụng. Một số cơ quan có thể chọn những mẫu thông báo với hình thức khác, nhưng đều đòi hỏi những chi tiết giống nhau. Văn kiện về chính sách thông báo của ANZFA có những hướng dẫn thêm về vấn đề này. Văn kiện này sẽ được ấn hành vào Tháng Sáu, năm 2001. Quý vị cũng có thể xem văn kiện này trên Website của ANZFA. Xin liên lạc với hội đồng thành phố địa phương hay các ban y tế công cộng để biết thêm thông tin về quy định thông báo hay mẫu thông báo tại địa phương của quý vị.

Quý vị muốn biết thêm thông tin?

Quý vị có thể đọc những thông tin về tiêu chuẩn, quy định trong ngành thực phẩm, các tờ chỉ dẫn nghiệp vụ và tài liệu trên trang Website của ANZFA (www.anzfa.gov.au). Một khi các tiêu chuẩn được bắt đầu áp dụng trên mỗi Tiểu Bang và Lãnh Thổ, các doanh nghiệp thực phẩm cũng có thể xin cố vấn trực tiếp từ các Viên Chức Y Tế Môi Trường tại các hội đồng thành phố địa phương hay từ các Bộ, Sở hay các Ban Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang hay Lãnh Thổ. Các chi tiết liên lạc của các bộ y tế Tiểu Bang và Lãnh Thổ và các hội đồng thành phố địa phương được ghi trong tờ thông tin riêng biệt *Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm – Những cơ quan cung cấp thông tin và cố vấn (Food Safety Standards – Source of information & advice)*.

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942 Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571